



ที่ สกอ. 080 / 2559

10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด
(มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท ดีล้อยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีเหตุผลดังนี้

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้ปรับย้าย Sector จากหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ไปยังหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ซึ่งหมวดธุรกิจนี้เป็นหมวดธุรกิจที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสำคัญ

2. บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็น Local Audit Firm เมื่อเปรียบเทียบกับ Deloitte ที่เป็น International Audit Firm และอยู่ใน Big 4 ซึ่งเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ จึงสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะก้าวสู่ความเป็นสากล และในการทำ Road Show กับต่างชาติ นักลงทุนต่างประเทศจะให้ความเชื่อถือและให้ความเชื่อมั่นกับ Big 4 มากกว่า

ประกอบกับการประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ กับผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ที่ผ่านมา ไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทฯ ที่จะก้าวสู่ Global Business

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ยุติการจ้างบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2559 เป็นต้นไป และเห็นชอบการจ้างบริษัท ดีล้อยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงิน 5,415,000 บาท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการยุติการจ้างบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ในการสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3/2559 เป็นต้นไป และได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ดีล้อยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี 2559 โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกิน 5,415,000 บาท โดยให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ดีล้อยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี 2559 โดยมีวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกิน 5,415,000 บาท โดยเร็วที่สุดต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว ตามหนังสือของบริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



เลขที่ สกอ. 066/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออก เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว

แต่เนื่องจากระหว่างที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในไตรมาสที่ 3/2559 ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอให้ มีการตรวจสอบพิเศษ ความละเอียดแจ้งแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเรื่องการขอให้มีการตรวจสอบพิเศษของผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และขอคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบพิเศษดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพิเศษ ดำเนินการตรวจสอบพิเศษตามข้อเคลือบแคลง สงสัยทุกข้อของผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานผลการตรวจสอบพิเศษดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว

จากการขอให้มีการตรวจสอบพิเศษของผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ในช่วงที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำให้การดำเนินการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพิเศษให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

บัดนี้การดำเนินการตรวจสอบพิเศษได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการพิจารณารับงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี พ.ศ. 2559

เมื่อบริษัทฯ ได้รับทราบผลการพิจารณารับงานของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด บริษัทฯ จะรีบรายงานความคืบหน้าในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2559 และประจำปี พ.ศ. 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่